

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/2012/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 12 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT**Về các biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2012****HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 4**

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 08/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012; trong 6 tháng cuối năm 2012 phải tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND ngày 02/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Báo cáo số 139/BC-UBND ngày 08/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tập trung chăm sóc cây trồng vụ chính và cây xen vụ để phân đầu vượt diện tích, năng suất và sản lượng kế hoạch. Giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phát triển đàn gia súc đi đôi với phòng, chống dịch bệnh để hình thành những đàn gia súc có quy mô phù hợp. Triển khai thực hiện nghiêm Nghị

định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai sản xuất vụ đông xuân 2012-2013. Thực hiện tốt các phương án phòng, chống bão lũ và giảm nhẹ thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão lũ gây ra.

2. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn, sản phẩm chủ lực của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển rừng năm 2012; kêu gọi đầu tư phát triển vùng nguyên liệu giấy bảo đảm cung cấp đủ, kịp thời nguyên liệu cho nhà máy chế biến bột giấy và giấy Tân Mai. Có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hoạt động gian lận thương mại trên địa bàn, nhất là thời điểm cuối năm và trong các dịp lễ, Tết.

3. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, đặc biệt là các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, giảm tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền sử dụng đất,...; tổ chức gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư để nắm bắt tình hình và có biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội của Chính phủ.

4. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tiến độ giải ngân các nguồn vốn của các chương trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh, các chương trình mục tiêu quốc gia trực tiếp phục vụ công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho ứng trước kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 đối với các công trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2012, 2013 theo tinh thần Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 30/5/2012 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2012. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn; tiếp tục hoàn tất thủ tục để triển khai các công trình, dự án quan trọng như: Nâng cấp, mở rộng quốc lộ 14 (*đường Hồ Chí Minh*) đoạn Tân Cảnh - Kon Tum; Nâng cấp nền, mặt đường quốc lộ 14C đoạn qua tỉnh Kon Tum; tiểu dự án Quốc lộ 24 đoạn qua thị trấn huyện Kon Plong và thành phố Kon Tum; đầu tư hạ tầng để phát triển quỹ đất khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla,...

5. Khẩn trương rà soát kết quả thực hiện của từng chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012 đã đề ra để có biện pháp thực hiện đạt ở mức cao nhất, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2012; đồng thời, chỉ đạo tiến hành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 theo quy định.

6. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án tổng thể khắc phục hậu quả cơn bão số 9 (năm 2009), trọng tâm là giải quyết đủ đất ở, đất sản xuất, nhà ở cho nhân dân và các dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, sạt lở đất, đặc biệt quan tâm đối với những vùng xung yếu, những khu vực có nguy cơ sạt lở cao trong mùa mưa lũ, vùng tái định cư thủy điện Đăk Đrinh. Thực hiện tốt việc thu hút và tuyển dụng lao động vào làm việc trong các doanh nghiệp có chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su trên địa bàn xã Mô Rai, huyện Sa Thầy gắn với xây dựng và hình thành các điểm dân cư ở khu vực này, làm cơ sở cho việc thành lập huyện mới. Tập trung nguồn lực, kết hợp với việc lồng ghép các chương trình, dự án khác trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục công trình thiết yếu để đến cuối năm 2012, có thêm 2 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

7. Tập trung công tác bảo vệ môi trường, phân loại, xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; có giải pháp hỗ trợ một phần kinh phí cho các địa phương xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc tập trung. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản hướng dẫn Luật Khoáng sản năm 2010. Tổ chức triển khai phương án khoanh vùng cấm, vùng tạm cấm hoạt động khoáng sản; kiểm soát việc cấp phép và quản lý, giám sát hoạt động khoáng sản trên địa bàn; xây dựng quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Kon Tum.

8. Sớm hoàn thành các công việc liên quan đến quy hoạch Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định về chủ trương đầu tư trong năm 2012. Tiếp tục rà soát các quy định hành chính, thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn; thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần thấp trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để cải thiện tốt môi trường đầu tư của tỉnh nhằm thu hút, giữ chân các nhà đầu tư có tâm huyết, năng lực. Tổ chức thực hiện tốt Đề án nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công tỉnh Kon Tum sau khi ban hành.

9. Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2012-2013. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; quan tâm giáo dục truyền thống, lịch sử cho người dân, trọng tâm là trong học sinh, sinh viên. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với xuất khẩu lao động. Tăng cường theo dõi, giám sát và chủ động có biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; ngăn chặn, khống chế nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng; đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục triển khai các hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh.

10. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Xây dựng chương trình hành động triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa XI về “Một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”.

11. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước gắn với đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI Một số giải pháp cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Kết luận của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện tốt việc thanh tra theo kế hoạch và thanh tra đột xuất. Quan tâm chỉ đạo theo dõi việc khắc phục sai phạm sau thanh tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp không chấp hành kết luận thanh tra. Kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật đối với những cán bộ, công chức những nhiều, tiêu cực làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường đối thoại trực tiếp, tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài, những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cử tri và dư luận xã hội quan tâm.

12. Tiếp tục tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, tập trung phát hiện, triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm; giáo dục, ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên hư, vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đấu tranh xóa bỏ “tà đạo Hà Môn” trên địa bàn. Thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiểm chế tai nạn giao thông.

13. Thực hiện tốt công tác đối ngoại trong tình hình mới. Tập trung chỉ đạo tổ chức các hoạt động “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và Năm hữu nghị Việt Nam Campuchia”. Chuẩn bị các nội dung cần thiết và phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh 7, Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 8 về Tam giác phát triển. Tiếp tục thực hiện công tác tăng dầy, tôn tạo mốc quốc giới tuyến Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh Kon Tum - Sê Kông theo kế hoạch. Đề nghị tỉnh Sê Kông sớm tham mưu cho Chính phủ nước CHDCND Lào quyết định nâng cấp cửa khẩu Đăk Blô - Đăk Bar thành cửa khẩu chính; phối hợp với tỉnh Ratanakiri - Vương quốc Campuchia trình Chính phủ hai nước cho phép mở cửa khẩu khu vực Bờ Y, Kon Tum - Kon Tui Nias, Ratanakiri.

Điều 3.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể vận động quần chúng, đoàn viên và hội viên tích cực thực hiện và giám sát việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X, kỳ họp thứ 4 thông qua./.

CHỦ TỊCH

Hà Ban